

CÁI GIÁ CỦA VIỆC THIÊN

(CÂU THỨ 77 - kinh Pháp Cú)

*"Những người hay khuyên dạy
Ngăn người khác làm ác
Được người hiền kính yêu
Bị người ác không thích".*

Trong câu kinh này Thế Tôn cho hay về lẽ của đời thường: những người làm việc tốt, thiện - có khi mang "họa" vào thân.

Trước khi đi vào phân tích và lý giải sâu về câu kinh này, chúng ta cần biết và cần hiểu rõ một số vấn đề liên quan đến việc "Thuyết pháp" ...

Như đã trình bày ở những câu trước, Thế Tôn nói: " Hữu học giảng Pháp Cú - Như người khéo hái hoa".

Giới Hữu học gồm: phàm hữu học và thánh Hữu học.

Phàm hữu học là những người có hiểu biết nhất định về các cõi: Thế gian ; Dạ Ma (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) và cõi Thiên.

Thánh Hữu học là Phạm hữu học - nhưng đã có hạnh đạt bậc Thánh.

Pháp cú trong kinh đề cập là ba mươi bảy phẩm trợ đạo.

Trong ba mươi bảy phẩm này, đa phần chọn tám phẩm thuộc "Bát Thánh Đạo" làm các phẩm trợ giúp cho con đường tu tập của mình.

Những người thuộc giới Hữu học - là những người có quá trình học, nghiên cứu ... về các Pháp Phật - từ rất nhiều đời, rất nhiều kiếp.

Khi họ giảng về những gì Thế Tôn truyền đạt - có thể xem đó là người thay mặt, đại diện cho Thế Tôn.

Đó là những người "ĐÃ ĐƯỢC CHỌN".
Và, những người "được chọn" này có một phẩm chất THIÊN nhất định.

Tùy vào năng lực, kiến thức ... giới Hữu học sẽ mang đến cho người đọc, người nghe ... nhiều hay ít ; chân thực hay không chân thực ... những gì Thế Tôn mong muốn truyền đạt.

Trong kinh “Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật” – thường gọi là kinh Kim Cang – Thiên sư Thích Nhất Hạnh dịch –

Thế Tôn hỏi thầy Tu Bồ Đề:

"Tu Bồ Đề, thầy nghĩ sao? Như Lai có pháp để nói không?"

Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, Như Lai chẳng có gì để nói cả".

Và cũng trong bộ kinh này, ở một đoạn khác, Thế Tôn nói:

"Tu Bồ Đề, thầy đừng bảo rằng Như Lai có ý niệm: ta sẽ thuyết pháp. Đừng nghĩ như thế. Vì sao?"

Nếu có người nghĩ rằng Như Lai có pháp để nói tức là người đó phỉ báng Phật vì lẽ người đó không hiểu điều ta nói.

Tu Bồ Đề, thuyết pháp có nghĩa là không có pháp nào được nói, như vậy gọi là thuyết pháp".

Một số người không hiểu điều Thế Tôn truyền đạt ; một số kẻ với tâm địa xấu đã xuyên tạc, làm lệch tư tưởng của Thế Tôn ...

Như có lần đã trình bày: Tất cả những gì Thế Tôn truyền đạt: **KHÔNG PHẢI LÀ CỦA THẾ TÔN ; KHÔNG PHẢI LÀ THẾ TÔN ...**

Có nghĩa: không phải do Ngài sinh ra ;
không phải do Ngài sáng tạo ra ...

VÌ KHÔNG SINH NÊN CŨNG CHẴNG
DIỆT.

Tất cả những gì Thế Tôn truyền đạt -
đều là phản ánh sự vật, hiện tượng tồn tại
khách quan.

Đó là những quy luật tự nhiên, khách quan,
bất biến - cho dù có Phật hay không có Phật.

Cho nên, nếu như chúng ta có nói rằng:
Thế Tôn nói ; Thế Tôn dạy v.v...

Tất cả đều không phải:
"Như Lai có pháp để nói".

Vì tất cả những gì Thế Tôn giới thiệu, trình
bày - đều là sự vật, hiện tượng tồn tại khách
quan - không có bất cứ điều gì là chủ quan -
nên đó là CHÂN LÝ - và là CHÂN LÝ
ĐÍCH THỰC.

Xin trở lại kinh, Thế Tôn nói:

*"Những người hay khuyên dạy
Ngăn người khác làm ác
Được người hiền kính yêu
Bị người ác không thích"*.

Ý nghĩa của việc Thuyết pháp (thuyết phục mọi người nghe theo ; làm theo) - tư tưởng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì ?

Đó là giới thiệu CHÂN LÝ và là CHÂN LÝ ĐÍCH THỰC.

Vì là chân lý đích thực - nên nó sẽ đối kháng với những loại chân lý giả dối, không thật.

Chân lý giả dối, không thật - ví dụ như chân lý của cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Ý nghĩa của việc Thuyết pháp (thuyết phục mọi người nghe theo ; làm theo) - tư tưởng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni -

Đó là ngăn chặn sự bành trướng của BẤT THIÊN; phát triển tính THIÊN nơi mỗi con người.

Ý nghĩa của việc Thuyết pháp (thuyết phục mọi người nghe theo ; làm theo) - tư tưởng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni -

Đó là giúp con người giữ được vật báu - hàng ngàn năm mới có: được sinh làm Người ; giúp con người tránh thảm họa: "thoái đọa" vào các cõi dữ: Địa ngục ; Ngạ quỷ ; Súc Sanh.

Tuy nhiên, trước việc THIÊN này:
"Bị người ác không thích".

Có thể không chỉ là không thích -
mà còn có khi phải rước "thảm họa".

Đấng Jesus Christ, phải chịu cảnh đội mũ
gai trên đầu và sau đó bị đóng đinh vào thập
tự giá - để "cứu rỗi" loài người ...

Trong bộ kinh "Kim Cương Bát Nhã Ba La
Mật" - đã dẫn ở trên, Thế Tôn cho hay:
"trong một tiền kiếp xa xưa" Ngài cũng đã
từng *"bị vua Kalinga cắt đứt thân thể"*.

Những người thật sự làm việc THIÊN, sẽ
luôn có được niềm tin ; vững vàng trong
công việc của mình ...

Chính vì vậy, họ thật sự có được niềm hạnh
phúc lớn lao ... trên con đường dài nhọc
nhằn mà họ phải đi qua vậy.

P.T.C

28.02.2023

Xem video bộ kinh Pháp Cú [ở đây](#) .

